



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ รายการ

ด้วย จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน บต ๕๙๔๖ ปข (รหัส พบ ๐๒-๐๑) ยี่ห้อ นิสสัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไปโดยเงื่อนไขการจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

๑. การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการได้ออกให้ (กรณีบุคคลธรรมดา) มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก่อนเริ่มทำการจำหน่ายพัสดุ

๓. การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะรายการนี้ จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ขยายตามสภาพของทรัพย์สินและขายเฉพาะกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ในเรื่องรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่าง ๆ จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ไม่รับผิดชอบ ผู้เสนอต้องมีหน้าที่ระวังและสอบสวนเอง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีเหตุสงสัยว่าผู้ใดเสนอราคาไม่สุจริตหรือไม่สามารถเสนอราคาได้ คณะกรรมการฯ อาจสอบถามผู้ซื้อเสียก่อน หรือถ้าเห็นว่าสมควรจะถอนพัสดุจากจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้

๔. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เสนอได้ และราคาในการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ไม่เสนอยังไม่สมควร

๕. ผู้เสนอราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดในราคาที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตกลงขายหรือวางมัดจำไว้ก่อนร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่เสนอได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะริบเงินที่วางไว้แล้วและจะจำหน่ายพัสดุใหม่ต่อไป

ถ้าผู้เสนอได้ ไม่ชำระเงินหรือไม่วางเงินมัดจำ คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะนำพัสดุนั้นจำหน่ายซ้ำอีก ได้เงินเท่าใดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาจำหน่ายครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

๖. ผู้เสนอได้ จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี ให้เสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอัน อาจเกิดขึ้นได้และอาจเรียกค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อไปก็ได้

๗. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่จำหน่ายโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ผู้เสนอได้เป็นผู้ชำระ

๘. ผู้สนใจให้ติดต่อขอข้อมูลและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ ๔๒๖๒๓๐ ในวันและเวลาราชการ และที่เว็บไซต์ www.phetchaburi.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิรัช เพ็ญจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี